

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM GIANG



## BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT VỀ

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT  
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN  
TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC QUẬN  
THANH XUÂN NĂM 2024

**Thông tin tác giả:** Họ và tên: Đào Thị Hương Liên

Năm sinh: 1971

Địa chỉ: Trường Tiểu học Kim Giang

Điện thoại: 0983130771

**Thông tin nhân vật:** Họ và tên: Nguyễn Thị Ngân Trang

Địa chỉ: Trường Tiểu học Kim Giang

Điện thoại: 0338978919

*Thanh Xuân, tháng 3/20*

## **Cô giáo Nguyễn Thị Ngân Trang – Một cô giáo tài năng duyên dáng.**

Người giáo viên Tiểu học không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì "tình yêu con trẻ". Mỗi người giáo viên chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài công việc chăm sóc giáo dục các con thì các giáo viên trường tôi còn nhiệt tình tham gia tất cả các phong trào mà ngành, nhà trường cũng như địa phương phát động, trong số những tấm gương sáng, nhiệt huyết với công việc có cô giáo Nguyễn Thị Ngân Trang là một giáo viên điển hình cho sự nhiệt huyết và tài năng mà trường chúng tôi thường nói về cô với những câu thơ:

*“Nhìn em quá đôi phi thường  
Miếng ăn giấc ngủ, tình thương đồng đều  
Dịu dàng quả thật đáng yêu  
Thơ ca nhạc họa rất nhiều tài năng”*

Vâng đó là những câu thơ mà trường tôi đã dành tặng cô Trang đúng như tính nết và tài năng của cô. Cô sinh năm 1993, năm 2019 cô được phân công về công tác tại trường Tiểu học Kim Giang. Với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, cô đã dành trọn tâm huyết của mình cho sự nghiệp trồng người. Cô Trang có chuyên môn vững vàng và với sự nỗ lực của mình, cô Trang còn tự học hỏi, tìm tòi những phương pháp mới, khoa học, sáng tạo vào giảng dạy nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt thông qua việc học mà chơi, chơi mà học, đồng thời tạo sự hứng thú, kích thích tính sáng tạo ở trẻ, giúp trẻ phát huy tối đa khả năng của mình.

Với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn cùng với tài năng sự sáng tạo và vẻ đẹp duyên dáng cô đã tham gia hội thi cô giáo “ Tài năng duyên dáng” do Ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân tổ chức.



*Tiểu phẩm “Mắt bão” trong phần thi tài năng của cô Ngân Trang.*

Trải qua 5 phần thi, cô giáo Nguyễn Thị Ngân Trang đã xuất sắc đạt Giải Nhì Hội thi Cô giáo tài năng, duyên dáng quận Thanh Xuân năm học 2020 - 2021.

Không ai vươn đến sự thành công mà lại không có sự nỗ lực, cố gắng từng ngày. Bởi vậy chỉ khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình thì thành công mới chạm đến cuộc sống của ta. Sự thành công của cô Trang được khẳng định rõ rệt nhất qua các cuộc thi mà cô đã tham gia. Năm học 2020 – 2021, thầy đạt giải Nhì bài giảng E-learning cấp Thành phố môn Tự nhiên và Xã hội “ Một số loài cây sống trên cạn”

Với khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt của mình, cô Trang đã làm MC trong một số buổi sinh hoạt , trong các chương trình, sự kiện lễ hội của trường, cô Trang tham gia dẫn chương trình rất hay và truyền cảm như chương trình : Trung thu cho em, Nét đẹp trong chào hỏi của học sinh trường Kim Giang....



Cô Trang rất thân thiện, gần gũi, giao lưu với các con học sinh.

Trong giảng dạy cô tích cực áp dụng nhiều phương pháp dạy học tiên tiến hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy học, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy, lồng ghép các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh” mọi lúc mọi nơi, tích cực học hỏi và ứng dụng các PP giáo dục tiên tiến, lấy học sinh làm trung tâm trong mọi hoạt động. Trong quá trình học, thay vì giảng giải, phân tích nhiều thì cô Trang thường bắt đầu với một vấn đề mà có thể thu hút học sinh tham gia. Trò chơi sẽ giúp các con hứng khởi hơn, hào hứng hơn đối với các tiết học đặc biệt là học trực tuyến. Bằng cách sử dụng các trò chơi trong lớp, học sinh có thể chơi với nhau trên tinh thần cạnh tranh, làm tăng tinh thần chiến đấu của học sinh, giảm bớt sự căng thẳng và là cơ hội để học sinh thể hiện trí thông minh, kỹ năng và hiểu biết về một chủ đề nào đó là cách mà cô áp dụng vào lớp học của mình.







*Cô Trang cùng các con học sinh lớp 3A2 có những hoạt động trải nghiệm vô cùng lí thú và bổ ích*

Trong năm học 2023 – 2024, cô đã tham gia thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận đạt giải cao và tiếp tục dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.





*Cô Ngân Trang và các bạn Học sinh lớp 3A5 trường Tiểu học Đặng Trần Côn trong tiết dạy môn Tự nhiên và Xã hội.*



*Cô Trang tự tin trình bày “Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 3 môn Tự nhiên và xã hội” trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.*

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trên cương vị Bí thư Chi đoàn cô luôn đảm nhiệm tốt vai trò của mình, chủ động đưa phong trào hoạt động của Đoàn trường ngày một phát triển, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào Đoàn của



phường. Cô đã cùng với BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, xuyên suốt trong từng năm học, tích cực tham gia các hoạt động, chủ động và có nhiều sáng tạo trong việc thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên trong nhà trường tham gia các hoạt động đạt kết quả rất tốt và được lãnh đạo đánh giá cao.

Dù ở bất cứ vai trò nào, cô Nguyễn Thị Ngân Trang luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cô luôn giản dị, chan hòa với đồng nghiệp, tận tụy với học sinh, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhắc đến cô giáo Trang, học sinh, phụ huynh và các đồng nghiệp trong trường ai cũng quý, yêu mến. Bởi trong cô luôn tràn đầy lòng yêu nghề, sự hăng say, tận tụy, nhiệt tình cống hiến trong sự nghiệp trồng người. Với lòng nhiệt huyết và tận tụy trong mọi nhiệm vụ được giao cô giáo Nguyễn Thị Ngân Trang xứng đáng là tấm gương sáng để các đồng nghiệp trong nhà trường noi theo.

**XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU**

*Kim Giang, ngày 6 tháng 3 năm 2024*  
**NGƯỜI VIẾT**

*Đào Thị Hương Liên*